

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้มาประชุม : กรรมการ ๒๓ คน และผู้ช่วยเลขาฯ ๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม : กรรมการ ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม : ๓๐ คน

ประธานในที่ประชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เลขานุการ : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
- ไม่มี -	
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (หน้า ๔)	- นายก่อเกียรติ สมประสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ขอแก้ไขการสะกดชื่อ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ สหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ	
วาระที่ ๓.๑ กำหนดการจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย (หน้า ๔-๕)	รับทราบ
วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา สหกรณ์ เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด (หน้า ๕-๑๐)	รับทราบ โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตให้มีการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากอะไร มีความเสียหายมากน้อย เพียงใด และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกใน ขบวนการสหกรณ์
วาระที่ ๓.๓ หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสหกรณ์ (หน้า ๑๐-๑๒) โดยชื่อสหกรณ์ต้องไม่มีคำหรือข้อความดังต่อไปนี้ (๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ รัชทายาทหรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต (๒) ชื่อที่เหมือนกับกระทรวง ทบวง กรม ส่วน ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของ	รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการตั้งชื่อ กลุ่มเกษตรกรด้วย

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>รัฐเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) ชื่อประเทศ กรณีใช้ชื่อประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ</p> <p>(๔) ชื่อที่คล้ายคลึง หรืออาจก่อให้เกิดสำคัญผิดว่า รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือ ผู้ดำเนินการ</p> <p>(๕) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน</p> <p>(๖) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อสหกรณ์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนหรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน ไว้ก่อนแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดความหลงผิดได้ เว้นแต่</p> <p>(๖.๑) ชื่อสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแล้วหรือ</p> <p>(๖.๒) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ ชิดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว</p> <p>(๖.๓) ชื่อที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว</p>	
<p>วาระที่ ๓.๔ ความก้าวหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (หน้า ๑๓-๑๗)</p>	<p>รับทราบ และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา ๔๑ ด้วย (คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ)</p>
<p><b>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (หน้า ๑๗)</b></p>	
<p>วาระที่ ๔.๑ แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (หน้า ๑๗-๑๙)</p>	<p>เห็นชอบ แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มเติมความหมายของสหกรณ์บริการ</li> <li>- การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้ฝากเงิน</li> <li>- การจัดตั้งสถาบันพัฒนาสหกรณ์</li> <li>- การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ฯลฯ</li> </ul> <p>ให้กรมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
วาระที่ ๔.๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (หน้า ๒๐-๒๕)	มอบฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อเท็จจริงและสรุปความเห็นคณะกรรมการ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
วาระที่ ๔.๓ ปรับปรุงอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (หน้า ๒๕-๒๙)	เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากอัตราเดิม “ร้อยละห้าของกำไรสุทธิแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” เป็นอัตราใหม่ “ร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท” และให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดทำแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการให้ชัดเจน
วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาข้ออุทธรณ์ ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ (หน้า ๓๐-๓๒) - กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด นายกิตติศักดิ์ อิ่มเจริญ นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา นางสุนิตา ทันทานนท์ และนายสรกฤษ วรรณลักษณ์ อุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ กรณี สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ลงมติให้บุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์	คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการตามข้อบังคับของสหกรณ์ และได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก  มติที่ประชุม อุทธรณ์ของสหกรณ์ฟังขึ้น ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สสพ.๒ ๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	
นายชูชาติ อินสว่าง เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่าง กสส. กตส. ธกส. และขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้ระบบสหกรณ์มีศักยภาพยิ่งขึ้น สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีการส่งเสริมช่วยเหลือสมาชิกอย่างเป็นระบบ ด้วยการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์และรัฐบาล	รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์